

BGC – ไม่รู้จัก... แต่ถ้าพัก ก็ดักเก็บได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ แล้ว ก็เชื่อว่าจะไม่รู้จักหรือทราบดีว่าหุ้นนั้น หุ้นนี้ ทำธุรกิจอะไร

แต่บางเรื่องในทางเทคนิค หรือ เมื่อถึงเวลาที่เราจะเอาเทคนิคมาว่ากันแบบนักเก็งกำไร นักเล่นรอบ ที่ต่างจากนักลงทุนจริงๆ แล้วนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่นึกถึงว่า หุ้นนั้นๆ ทำธุรกิจอะไร หรือ พื้นฐานเป็นไง... จะมีบ่อยครั้ง เวลาที่ล้มเหลว ท่านนักลงทุนจะถามสวนขึ้นไปบนเวทีว่า หุ้นตัวนี้ทำอะไร แม้ว่าไม่มีคนถามเหนือเมฆก็จะบอกว่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า หุ้นที่เราดูกราฟอยู่นั้น ทำอะไร อยู่กลุ่มไหน... เพราะเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ไม่มีแยกกลุ่มธุรกิจ ไม่มีแยกพื้นฐาน ไม่มีแยกหุ้นดีไม่ได้หรือทราบดีหรือมืออย่างเดียว คือ สัญญาณดีไม่ดีเท่านั้นสัญญาณไม่ดี ก็ไม่สน สัญญาณดี ก็ว่ากันไปตามนั้น ไม่สนพื้นฐาน นักลงทุน อาจจะใช้สัญญาณทางเทคนิค ในการหาจังหวะซื้อที่ราคาถูกๆ หรือ ดูแนวรับที่จะลงสุดๆ ถ้าอยากได้ของถูกๆ อาจจะเอาไปใช้แบ่งเป็นจังหวะในการซื้อลงทุน... แต่นักเก็งกำไร ไม่ได้สนใจราคาถูก หรือแพง สนใจแต่ว่า ราคาที่จะซื้อ จะมีโอกาสขายได้แพงกว่าราคาที่ซื้อไปหรือไม่มากกว่า นักเก็งกำไร จึงมีคติที่ว่า “ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย” แล้วก็ยังมีคติอีกอย่างหนึ่งที่เสริมไปว่า “รักคน กอดนานได้ รักหุ้น กอดนานตาย” ... นักเก็งกำไร แม้ว่าвокอดหุ้นไว้ แต่ก็ไม่นานนัก เมื่อถึงรอบที่จะต้องขาย ก็จะขาย แล้วจะเข้าใหม่ก็ไม่ได้ ถ้าราคาปรับฐานเสร็จ แล้วมีสัญญาณซื้อตามมาที่หลัง แม้ว่าราคาที่ซื้อใหม่ อาจจะแพงกว่าราคาที่ขายไปก่อนหน้านี้ก็ตาม... เดี่ยวเสาร์นี้ เรามาวาดเคล็ดลับกันในห้อง UIA.

ดูตามเกม... จริงๆ การอ่านเกมการเล่นของหุ้น อาจจะไม่ได้ต้องอ่านในการเล่นของวันนั้น

อาจจะมานั่งลองอ่านแท่งเทียนที่ผ่านมาแต่ละวัน ก็อาจจะพอเดาเกมออกได้บ้างว่า เขาจะเล่นยังไงบ้าง

แนวรับ : ... 13.3-13.0 ยังซื้อเก็บได้ ต่ำกว่า 12.5 Cut Loss

เป้าหมาย : ... 19.0-20.0 (หรือยาวๆ จะลองสั้น 26.0 ก็ได้)

Price Chart...(BGC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BGC... อย่างที่กล่าว ถ้าจะอ่านเกมหนึ่งวันนี้ เขาอาจจะไม่เล่นทางขึ้น อาจจะเล่นได้แบบเดิมคือ เปิดมา แล้วเล่นทางบวกเล็กๆ... แต่สุดท้ายของวันก็จะลงปิดต่ำๆ ของวัน เรียกว่า ถ้าจะดูแท่งเทียนวันนี้ก็อาจจะออกมาในแท่งแดงๆ หรือ แท่งดำๆ นั่นแหละ แต่ถ้าเขาจะเล่นทางขึ้นเลยนั้น ก็ไม่แปลกนะครับ เพราะเรียกว่า สัญญาณของ MA. มาแบบนี้แล้วนั้นก็พร้อมที่จะขึ้นต่อเรื่อยๆก็ได้... Volume ในช่วงนี้ ก็มีเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ ที่จะทำให้ราคาวิ่งขึ้นทันทีเลยก็เป็นไปได้ เรา... แล้วเป้าหมาย ก็ตามสูตรสถิติของ MA. ที่เรากล่าวมาอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับ ราคาเกิน 10 เรียงตัวที่ 13.0 (แต่ถ้าจะหวัง เท่าตัว จาก 13 ก็ได้นะ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์ ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน